



รายงานผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
รอบ ๖ เดือน
(ตุลาคม ๒๕๖๖ – มีนาคม ๒๕๖๗)
ของเทศบาลเมืองสระแก้ว

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน



ประกาศเทศบาลเมืองสระแก้ว
เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รอบ ๖ เดือน
(ตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗)

ด้วยเทศบาลเมืองสระแก้ว โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองสระแก้ว ได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗) เพื่อติดตามการใช้งบประมาณรายจ่ายตามแผนการดำเนินงานของเทศบาลเมืองสระแก้ว ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑

เทศบาลเมืองสระแก้ว จึงขอประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบ ๖ เดือน เพื่อให้ประชาชนโดยทั่วไป รวมถึงผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholder) มีส่วนร่วมในการตรวจสอบ แนะนำ และเป็นการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) ตามหลักเกณฑ์และแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายตระกูล สุขกุล)

นายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว

คำนำ

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ กำหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่นดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น แล้วรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่น ทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็น ระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗) เป็นการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่นที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ ประกอบด้วย การจัดทำ/ทบทวน การเพิ่มเติม การเปลี่ยนแปลง และการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการติดตามโครงการ กิจกรรม คุรุภัณฑ์ หรือการจัดทำบริการสาธารณะ กิจกรรมสาธารณะ ที่นำไปจัดทำเป็นงบประมาณรายจ่ายประจำปี/เพิ่มเติม การใช้จ่ายเงินสะสม เงินอุดหนุน เฉพาะกิจ และเป็นการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนการดำเนินงานของเทศบาลเมืองสระแก้ว เพื่อให้ ทราบถึงความก้าวหน้าในการดำเนินโครงการ หรือกิจกรรมสาธารณะตามแผนการดำเนินงานประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ในรอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗) และถือเป็นส่วนหนึ่งของรายงาน ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ซึ่งจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จ ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๗

เทศบาลเมืองสระแก้ว หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗) ฉบับนี้ จะเป็นข้อมูลที่มี ประโยชน์ต่อประชาชนในการร่วมตรวจสอบ รับรู้ข้อมูลผลการดำเนินงานรวมทั้งความก้าวหน้าในการดำเนิน โครงการ หรือกิจกรรม และการใช้จ่ายงบประมาณของเทศบาลเมืองสระแก้ว ตามหลักธรรมาภิบาลโดยวิธีการ บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ถือเป็นเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment)

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน

เมษายน ๒๕๖๗

สารบัญ

	หน้า
ส่วนที่ ๑ บทนำ	๑ - ๓
ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล	
วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล	
ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล	
ส่วนที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนา กลยุทธ์ และแผนงาน	๔ - ๖
ยุทธศาสตร์การพัฒนา (Strategic Development)	
กลยุทธ์ (Strategy)	
แผนงาน (Plan)	
ส่วนที่ ๓ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น	
ผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	
รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗)	
(๑) บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ ตามแผนการดำเนินงาน	๗
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ และแผนการดำเนินงานเพิ่มเติม	
(จำแนกตามยุทธศาสตร์และแผนงาน)	
(๒) รายละเอียดโครงการและงบประมาณ ตามแผนการดำเนินงานประจำปี	๘ - ๒๘
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ และแผนการดำเนินงานเพิ่มเติม	
(๓) รายละเอียดผลการดำเนินโครงการและกิจกรรมการจัดบริการสาธารณะ	๒๙ - ๓๒
รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๖-มีนาคม ๒๕๖๗)	
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗	
เฉพาะโครงการ/กิจกรรม ที่ดำเนินการแล้วเสร็จ และอยู่ระหว่างดำเนินการ	
ส่วนที่ ๔ การวิเคราะห์ผลการกำกับติดตามการใช้งบประมาณรายจ่าย	
ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗	
รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖-๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)	
ปัญหา อุปสรรค ในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ	๓๓ - ๓๔
ข้อเสนอแนะ	

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รอบ ๖ เดือน

(ตุลาคม ๒๕๖๖ – มีนาคม ๒๕๖๗)

ส่วนที่ ๑ บทนำ

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๒๕๓ บัญญัติว่าในการดำเนินงานให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น เปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการดำเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดทั้งมีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมด้วย ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายบัญญัติ ประกอบกับพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๕๔๖ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ.๒๕๖๒ มาตรา ๔๘ ทศ วรศห้ำและวรศคหก ประกอบมาตรา ๕๐ บัญญัติให้นายกเทศมนตรีจัดทำรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาลเป็นประจำทุกปี และให้ประกาศไว้โดยเปิดเผยที่สำนักงานเทศบาล ซึ่งถือเป็นการติดตามการใช้งบประมาณรายจ่ายตามแผนการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาลต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน ด้วยวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยคำนึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล การจัดทำงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ของเทศบาลเมืองสระแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รอบ ๖ เดือน โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองสระแก้ว ดำเนินการตามกระบวนการ ขั้นตอนต่าง ๆ ที่กฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทยกำหนดไว้ เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล มีความถูกต้องตามหลักการเชิงพื้นที่ และเป็นไปตามหลักวิชาการในการกำกับ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของเทศบาลเมืองสระแก้ว

ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นที่นายกเทศมนตรีเมืองสระแก้วประกาศใช้ ประกอบด้วยการจัดทำหรือทบทวน การเพิ่มเติม การเปลี่ยนแปลง และการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการติดตามโครงการ กิจกรรม รวมถึงครุภัณฑ์หรือวัสดุที่จัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะที่อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น งบประมาณรายจ่ายประจำปี การใช้จ่ายเงินสะสมหรือการอนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม การใช้อุดหนุนเฉพาะกิจ การโอนแก้ไขเปลี่ยนแปลงค่าชี้แจงงบประมาณ หรือเงินอื่นใดที่เทศบาลเมืองสระแก้วใช้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นในการจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะเป็นการติดตามการใช้งบประมาณรายจ่ายตามแผนการดำเนินงานของเทศบาลเมืองสระแก้ว

การติดตาม (Monitoring) และการประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกันมีจุดหมายไม่เหมือนกันแต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อนำแนวคิดและหลักการติดตามและประเมินผล (Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสมจะช่วยให้นายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล หรือพนักงานจ้าง ผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholders) ในเมืองสระแก้ว สามารถกำกับดูแล ทบทวนและพัฒนาางาน พัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจ หน้าที่และอำนาจตามแผนงาน โครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ รวมถึงครุภัณฑ์หรือวัสดุที่จัดทำบริการสาธารณะหรือการจัดทำกิจกรรมสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มุ่งค้นหาแผนงาน โครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ ครุภัณฑ์ที่จัดทำบริการสาธารณะ หรือจัดทำกิจกรรมสาธารณะเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ได้ดำเนินการไปแล้วว่า สิ่งใดควรดำเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการพัฒนาท้องถิ่น หรือศึกษาระหว่างดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นนั้นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน โครงการ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ดำเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้กำหนดเป็นวัตถุประสงค์ได้ ดังนี้

๑. เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นของเทศบาลเมืองสระแก้ว และการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นอย่างหนึ่งที่จะช่วยตอบสนองภารกิจตามหน้าที่และอำนาจของเทศบาลเมืองสระแก้วรวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล

๒. เพื่อให้ทราบถึงความก้าวหน้าการดำเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่กำหนดไว้ สภาพผลการดำเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้กำหนดไว้

๓. เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ขอบกพร่องของการดำเนินงาน โครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ ครุภัณฑ์ที่จัดทำบริการสาธารณะหรือการจัดทำกิจกรรมสาธารณะ หรือการยกเลิกโครงการกิจกรรม งานต่าง ๆ ครุภัณฑ์ที่จัดทำบริการสาธารณะหรือการจัดทำกิจกรรมสาธารณะ ทั้งที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจำเป็นของเทศบาลเมืองสระแก้ว

๔. เพื่อทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณของเทศบาลเมืองสระแก้ว ทั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี การใช้จ่ายเงินสะสมหรือการอนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม การใช้จ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ การโอนแก้ไขเปลี่ยนแปลงค่าจ้างงบประมาณ หรือเงินอื่นใดที่เทศบาลเมืองสระแก้วใช้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ในการจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะ และเป็นการติดตามการใช้งบประมาณรายจ่ายตามแผนการดำเนินงานของเทศบาลเมืองสระแก้ว

ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมีประโยชน์ที่สำคัญคือการนำไปใช้แก้ไขปัญหาดังต่าง ๆ ระหว่างดำเนินโครงการ รองลงมาคือนำไปใช้สำหรับวางแผน การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองสระแก้ว จึงแยกเป็นหัวข้อได้ดังนี้

๑. ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการตามโครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ ครุภัณฑ์ที่จัดทำบริการสาธารณะและจัดทำกิจกรรมสาธารณะ ซึ่งจะช่วยให้วิธีการปฏิบัติดำเนินการเป็นไปในแนวทางเดียวกัน

๒. ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ขอบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยที่ทำให้แผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นที่มีปัญหาและไม่มีปัญหาให้สามารถแก้ไขได้ตรงเป้าหมายอย่างทันทั่วทั้ง ทั้งในปัจจุบันและอนาคต

๓. ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เกิดความประหยัด คุ่มค่า ไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลา งบประมาณ และทรัพยากรในการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น

๔. สามารถเก็บรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหาต่าง ๆ ที่จะนำไปจัดทำเป็นโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ทำให้ได้รับความเชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่าง ๆ

๕. กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น ที่ได้จัดทำโครงการและรับผิดชอบโครงการ มีความสำนึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ กระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียด เนื้อหา ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ

๖. ทำให้ภารกิจต่าง ๆ ของบุคลากรในเทศบาลเมืองสระแก้ว แต่ละสำนัก/กองต่าง ๆ มีความสอดคล้องกัน ประสานการทำงานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ทำให้เป้าหมายการพัฒนาของเทศบาลเมืองสระแก้วเกิดความสำเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลและประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการจากเทศบาลเมืองสระแก้ว

๗. เป็นเครื่องมือสำคัญในการตรวจสอบว่า “วิสัยทัศน์” ของเทศบาลเมืองสระแก้ว ที่กำหนดไว้นั้นได้บรรลุผลตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ หรือบรรลุผลตามเป้าหมายมากน้อยเพียงใด และมีความสอดคล้องกับการกำหนดประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นอย่างไรในการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาท้องถิ่นให้บรรลุผลสำเร็จ

๘. ทำให้เห็นภาพรวมในการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้อง เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ Sustainable Development Goals: SDGs (การพัฒนาที่ยั่งยืน) ยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาจังหวัด และยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดแก้ว

ส่วนที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนา กลยุทธ์ และแผนงาน

๑) ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลเมืองสระแก้ว (Strategic Development)

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต การจัดระเบียบชุมชน สังคม และการส่งเสริมการค้า การลงทุน

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และการเกษตร

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านการศึกษา การกีฬา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และการท่องเที่ยว

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดีและการบริการสาธารณะ

๒) กลยุทธ์ (Strategy)

แนวทางการพัฒนาตามประเด็นยุทธศาสตร์ ทั้ง ๕ ด้าน

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกให้ครบถ้วนและสมบูรณ์ เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

กลยุทธ์ที่ ๒ ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมเส้นทางคมนาคม ท่อระบายน้ำ รางระบายน้ำให้ได้มาตรฐานและทั่วถึง เพื่อความสะดวกในการสัญจรของประชาชน

กลยุทธ์ที่ ๓ ขยายเขตไฟฟ้าและประปา เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการโดยทั่วกัน

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต การจัดระเบียบชุมชน สังคมและการส่งเสริมการค้า การลงทุน

กลยุทธ์ที่ ๑ ส่งเสริม พัฒนาอาชีพแก่ประชาชน ให้มีรายได้เพียงพอเพื่อกำรงชีพ

กลยุทธ์ที่ ๒ ส่งเสริม สนับสนุนการจัดบริการทางสังคม การสังคมสงเคราะห์ที่มีคุณภาพของรัฐ การเสริมสร้างสุขภาวะที่ดีของประชาชน และเข้าถึงบริการทางสาธารณสุขอย่างถ้วนหน้า

กลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริม สนับสนุน ป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติดสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม

กลยุทธ์ที่ ๔ รักษาความสงบเรียบร้อย จัดระเบียบชุมชน เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน พัฒนางานด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อลดความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้น

กลยุทธ์ที่ ๕ ส่งเสริมและสนับสนุนการตลาด เพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าการกระจายผลผลิตของเกษตรกร การรวมกลุ่มเกษตรกร กลุ่มสหกรณ์

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและการเกษตร

กลยุทธ์ที่ ๑ จัดโครงการ กิจกรรมส่งเสริมความรู้ให้แก่ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม และการลดปริมาณขยะในครัวเรือน

กลยุทธ์ที่ ๒ การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่าง ๆ รวมถึงการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล การรักษาความสะอาด การระบายน้ำ

กลยุทธ์ที่ ๓ สร้างการร่วมกลุ่มของชุมชนเพื่อหาอัตลักษณ์ท้องถิ่น โดยส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชน และมุ่งเน้นให้เกิดการพึ่งพาตนเองตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

กลยุทธ์ที่ ๔ ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนเพื่อลดต้นทุนการผลิต และผลิตสินค้าเกษตร
ท้องถิ่นให้ตรงกับความต้องการของตลาด

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านการศึกษา การกีฬา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี
ภูมิปัญญาท้องถิ่น และการท่องเที่ยว

กลยุทธ์ที่ ๑ ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของประชาชนด้านการศึกษาทั้งในระบบ
และนอกระบบ เพื่อเพิ่มทักษะความรู้ ความสามารถในการดำรงชีวิตอย่างมีคุณค่า

กลยุทธ์ที่ ๒ เพิ่มศักยภาพด้านการศึกษา พัฒนาทักษะทางสังคม เรียนรู้การอยู่ร่วมกันให้แก่
เด็กนักเรียนทุกช่วงวัย รวมทั้งพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา

กลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริมสนับสนุนด้านการกีฬาและนันทนาการ พัฒนาโครงสร้างด้านการกีฬาให้
ได้มาตรฐาน ทัวถึงและเพียงพอแก่เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป

กลยุทธ์ที่ ๔ ส่งเสริมทำนุบำรุง ศาสนา วัฒนธรรม อนุรักษ์ประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น และ
โบราณสถานที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัด

กลยุทธ์ที่ ๕ พัฒนาและปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยว ให้มีความหลากหลาย โดยเฉพาะแหล่ง
ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ตามรอยประวัติศาสตร์ที่เชื่อมโยงอารยธรรมโบราณ

กลยุทธ์ที่ ๖ ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียน สถานศึกษา และสถานที่ท่องเที่ยว

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดีและการบริการสาธารณะ

กลยุทธ์ที่ ๑ ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการในองค์กรให้มีประสิทธิภาพ พัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รวมทั้งปรับปรุงแบบการให้บริการลดขั้นตอนการดำเนินงานเพื่อให้บริการ
สาธารณะ

กลยุทธ์ที่ ๒ จัดหาครุภัณฑ์เพื่อการบริการสาธารณะ รวมทั้งปรับปรุงครุภัณฑ์ อุปกรณ์
เครื่องมือ เครื่องใช้ให้มีความทันสมัยสามารถใช้งานได้มีประสิทธิภาพ

กลยุทธ์ที่ ๓ ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคาร สถานที่ปฏิบัติงานให้ทันสมัย มีความ
ปลอดภัย สวยงามและเพียงพอ พร้อมรองรับให้บริการสาธารณะ

กลยุทธ์ที่ ๔ เสริมสร้างธรรมาภิบาลในองค์กรและชุมชน ส่งเสริมระบบคุณธรรม และ
จริยธรรมตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี สร้างจิตสำนึกเพิ่มสมรรถนะให้บุคลากรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถ
การปฏิบัติงาน

กลยุทธ์ที่ ๕ สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในกิจกรรมสาธารณะ บริการ
สาธารณะเพื่อร่วมรับรู้ ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมรับประโยชน์

กลยุทธ์ที่ ๖ ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน พลังงานทางเลือก และพลังงานหมุนเวียนที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน

๓) แผนงาน (Plan)

เทศบาลเมืองสระแก้ว ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๖ และประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๖ และแผนการดำเนินงาน (เพิ่มเติม) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ ซึ่งประกาศใช้เมื่อวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๗ โดยจำแนกโครงการ/กิจกรรม ตามการจำแนกแผนงานตามรูปแบบงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กำหนดไว้ในหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๐๙๕ ลงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ดังนี้

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
 - ๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต การจัดระเบียบชุมชน สังคม และการส่งเสริมการค้า การลงทุน
 - ๒.๑ แผนงานสาธารณสุข
 - ๒.๒ แผนงานสังคมสงเคราะห์
 - ๒.๓ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
 - ๒.๔ แผนงานการรักษาความสงบภายใน
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและการเกษตร
 - ๓.๑ แผนงานการเกษตร
 - ๓.๒ แผนงานเคหะและชุมชน
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา การกีฬา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และการท่องเที่ยว
 - ๔.๑ แผนงานการศึกษา
 - ๔.๒ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดีและการบริการสาธารณะ
 - ๕.๑ แผนงานบริหารทั่วไป
 - ๕.๒ แผนงานการรักษาความสงบภายใน
 - ๕.๓ แผนงานสาธารณสุข
 - ๕.๔ แผนงานเคหะและชุมชน
 - ๕.๕ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
 - ๕.๖ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
 - ๕.๗ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ส่วนที่ ๓ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

ผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗)

(๑) บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ

พ.ศ. ๒๕๖๗ และแผนการดำเนินงานเพิ่มเติม (จำแนกตามยุทธศาสตร์และแผนงาน)

ยุทธศาสตร์	แผนงาน	โครงการ (จำนวน)	งบประมาณ (บาท)
๑. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	๑๘	๒๑,๙๖๔,๐๐๐
รวม	๑ แผนงาน	๑๘	๒๑,๙๖๔,๐๐๐
๒. ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต การจัดระเบียบชุมชน สังคม และการ ส่งเสริมการค้า การลงทุน	แผนงานสาธารณสุข	๖	๘๑๒,๐๐๐
	แผนงานสังคมสงเคราะห์	๑	๒๐,๐๐๐
	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	๗	๑,๒๓๐,๐๐๐
	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	๔	๓๗๐,๐๐๐
รวม	๔ แผนงาน	๑๘	๒,๔๓๒,๐๐๐
๓. ด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมและการเกษตร	แผนงานการเกษตร	๓	๑๙๕,๐๐๐
	แผนงานเคหะและชุมชน	๖	๑๗,๐๕๘,๐๐๐
รวม	๒ แผนงาน	๙	๑๗,๒๕๓,๐๐๐
๔. ด้านการศึกษา การกีฬา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และการท่องเที่ยว	แผนงานการศึกษา	๕	๓๔,๗๔๒,๙๐๐
	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	๑๐	๑,๓๔๐,๐๐๐
รวม	๒ แผนงาน	๑๕	๓๖,๐๘๒,๙๐๐
๕. ด้านการบริหารจัดการที่ดีและการ บริการสาธารณะ	แผนงานบริหารทั่วไป	๕	๕๓๒,๓๙๘
	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	๔	๑,๐๔๙,๐๐๐
	แผนงานสาธารณสุข	๑	๕๙,๐๐๐
	แผนงานเคหะและชุมชน	๒	๑,๗๓๐,๐๐๐
	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	๒	๓๙,๐๐๐
	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	๑	๒๒๐,๐๐๐
	- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	๒	๔,๘๖๒,๐๐๐
รวม	๗ แผนงาน	๑๗	๘,๔๙๑,๓๙๘
	รวมทั้งหมด	๗๗	๘๖,๙๔๓,๒๙๘

(๒) รายละเอียดโครงการและงบประมาณ ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

และแผนการดำเนินงานเพิ่มเติม (จำแนกตามยุทธศาสตร์และแผนงาน)

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)

เทศบาลเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.๙ ซอย ๕	ก่อสร้างถนน คสล. โดยมี พื้นที่ คสล.รวมกันไม่น้อย กว่า ๑,๖๖๐ ตารางเมตร	๑,๑๘๔,๐๐๐	พ.ย.๖๖ - ก.ย.๖๗			✓		สิ้นสุด ก.ย.๖๗
๒	โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบาย น้ำ คสล. แยกถนน เทศบาล ๒๑	ก่อสร้างถนน คสล. โดยมี พื้นที่ คสล.รวมกันไม่น้อย กว่า ๔๒๔ ตารางเมตรพร้อม วางท่อระบายน้ำ คสล.	๖๔๖,๐๐๐	พ.ย.๖๖ - ก.ย.๖๗			✓		สิ้นสุด ก.ย.๖๗
๓	โครงการก่อสร้างถนน คสล.แยกถนนเฉลิม พระเกียรติ ร ๙ ซอย ๔	ก่อสร้างถนน คสล. โดยมี พื้นที่ คสล.รวมกันไม่น้อย กว่า ๙๔๐ ตารางเมตร	๖๕๘,๐๐๐	พ.ย.๖๖ - ก.ย.๖๗			✓		สิ้นสุด ก.ย.๖๗
๔	โครงการก่อสร้างถนน คสล.แยกถนนเทศบาล ๑๐ บ้านห้วยแก้ว	ก่อสร้างถนน คสล. โดยมี พื้นที่ คสล.รวมกันไม่น้อย กว่า ๒,๖๙๒ ตารางเมตร	๑,๘๘๒,๐๐๐	พ.ย.๖๖ - ก.ย.๖๗			✓		สิ้นสุด ก.ย.๖๗
๕	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ถนนเทศบาล ๒๑ (ข้างบ้านพักนายอำเภอ)	ก่อสร้างถนน คสล. โดยมี พื้นที่ คสล.รวมกันไม่น้อย กว่า ๑,๗๓๖ ตารางเมตร	๑,๓๓๐,๐๐๐	พ.ย.๖๖ - ก.ย.๖๗			✓		สิ้นสุด ก.ย.๖๗

ลำดับ ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๖	โครงการก่อสร้างถนน คสล.แยกถนนเทศบาล ๗ สวนเกษตรอินทรีย์ ซอย ๑	ก่อสร้างถนน คสล. โดยมี พื้นที่ คสล.รวมกันไม่น้อย กว่า ๑,๑๓๒ ตารางเมตร	๘๕๙,๐๐๐	พ.ย.๖๖ - ก.ย.๖๗			✓		สิ้นสุด ก.ย.๖๗
๗	โครงการก่อสร้างถนน คสล.แยกถนนสุวรรณศร ข้างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดสระแก้ว (ต่อจากถนนเดิม)	ก่อสร้างถนน คสล. โดยมี พื้นที่ คสล.รวมกันไม่น้อย กว่า ๔๗๖ ตารางเมตร	๓๑๙,๐๐๐	พ.ย.๖๖ - ก.ย.๖๗			✓		สิ้นสุด ก.ย.๖๗
๘	โครงการก่อสร้างถนน คสล.แยกถนนหนอง นกเขา ซอย ๒๐	ก่อสร้างถนน คสล. โดยมี พื้นที่ คสล.รวมกันไม่น้อย กว่า ๖๖๐ ตารางเมตร	๔๕๐,๐๐๐	พ.ย.๖๖ - ก.ย.๖๗			✓		สิ้นสุด ก.ย.๖๗
๙	โครงการก่อสร้างถนนดิน แยกถนนเทศบาล ๓ (ตรงข้ามธีระภัทร์โฆษณา)	ก่อสร้างถนนดิน กว้าง ๖ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร	๒๙๗,๐๐๐	พ.ย.๖๖ - ก.ย.๖๗			✓		สิ้นสุด ก.ย.๖๗
๑๐	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.ถนนเทศบาล ๑๗ ซอย ๕ (ซอยร้านอาหาร ยายเต็ม)	ก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด Ø ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๒๒๘ ท่อน พร้อม บ่อพัก คสล.จำนวน ๑๗ บ่อ	๗๘๕,๐๐๐	พ.ย.๖๖ - ก.ย.๖๗			✓		สิ้นสุด ก.ย.๖๗
๑๑	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.ถนนหนองนกเขา ซอย ๑๖	วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด Ø ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๓๘๘ ท่อน พร้อม บ่อพัก คสล. จำนวน ๒๖ บ่อ	๑,๒๖๙,๐๐๐	พ.ย.๖๖ - ก.ย.๖๗			✓		สิ้นสุด ก.ย.๖๗

ลำดับ ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑๒	โครงการขยายเขต จำหน่ายระบบน้ำประปา ภายในเขตเทศบาลเมือง สระแก้ว								
		(๑) ขยายเขตจำหน่ายระบบ น้ำประปาบริเวณแยกถนน เทศบาล ๑๐ ซอยร้านอาหารมาลองพิน	๔๑๖,๐๐๐	พ.ย.๖๖ - ก.ย.๖๗			✓		สิ้นสุด ก.ย.๖๗
		(๒) ขยายเขตจำหน่ายระบบ น้ำประปา บริเวณแยกถนน เทศบาล ๓ บ้านโคกกำนัน แยกบ้านนายมาวิน ปุ่งมา	๑๕๔,๐๐๐	พ.ย.๖๖ - ก.ย.๖๗			✓		สิ้นสุด ก.ย.๖๗
		(๓) ขยายเขตจำหน่ายระบบ น้ำประปาบริเวณแยกถนน เทศบาล ๒ ตั้งแต่แยกถนน สายเสียงเมืองไปจรดถนน เทศบาล ๖ หน้าโรงน้ำแข็ง วาริเทพ	๓๐๘,๐๐๐	พ.ย.๖๖ - ก.ย.๖๗			✓		สิ้นสุด ก.ย.๖๗
		(๔) ขยายเขตจำหน่ายระบบ น้ำประปาบริเวณแยกถนน เทศบาล ๗ ซอยข้างอู่ซ่อมรถแทรกเตอร์	๔๓,๐๐๐	พ.ย.๖๖ - ก.ย.๖๗			✓		สิ้นสุด ก.ย.๖๗

ลำดับ ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑๒	โครงการขยายเขต จำหน่ายระบบน้ำประปา ภายในเขตเทศบาลเมือง สระแก้ว (ต่อ)								
		(๕) ขยายเขตจำหน่ายระบบ น้ำประปาบริเวณแยกถนน เทศบาล ๓๑ ตั้งแต่ศาลา ประชาคมไปจรดทางรถไฟ	๒๑๖,๐๐๐	พ.ย.๖๖ - ก.ย.๖๗			✓		สิ้นสุด ก.ย.๖๗
		(๖) ขยายเขตจำหน่ายระบบ น้ำประปา บริเวณแยกถนน เทศบาล ๕ ซอย ๑	๑๙๑,๐๐๐	พ.ย.๖๖ - ก.ย.๖๗			✓		สิ้นสุด ก.ย.๖๗
		(๗) ขยายเขตจำหน่ายระบบ น้ำประปาบริเวณแยกถนน เทศบาล ๗ สวนเกษตร ซอย ๑ ซอยบ้านนางราตรี เกิดทอง	๑๗๘,๐๐๐	พ.ย.๖๖ - ก.ย.๖๗			✓		สิ้นสุด ก.ย.๖๗
		(๘) ขยายเขตจำหน่ายระบบ น้ำประปาบริเวณแยกถนน เทศบาล ๗ สวนเกษตร ซอย ๒	๑๐๙,๐๐๐	พ.ย.๖๖ - ก.ย.๖๗			✓		สิ้นสุด ก.ย.๖๗

ลำดับ ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑๒	โครงการขยายเขต จำหน่ายระบบน้ำประปา ภายในเขตเทศบาลเมือง สระแก้ว (ต่อ)								
		(๙) ขยายเขตจำหน่ายระบบ น้ำประปาบริเวณแยกถนน เทศบาล ๗ สวนเกษตร ซอย ๓ (ซอยบ้านลุงน้อย)	๑๒๕,๐๐๐	พ.ย.๖๖ - ก.ย.๖๗			✓		สิ้นสุด ก.ย.๖๗
๑๓	โครงการปรับปรุงผังเมือง รวมเมืองสระแก้ว	ดำเนินการวาง/ปรับปรุง/ แก้ไขกฎกระทรวงผังเมือง รวมเมืองสระแก้ว	๕,๐๐๐	ม.ค. ๖๗- ส.ค.๖๗			✓		สิ้นสุด ก.ย.๖๗
๑๔	โครงการก่อสร้างผิวจราจร ASPHALT CONCRETE พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. ถนนเทศบาล ๒ ซอย ๑ ซอย ๓ ซอย ๕	ก่อสร้างผิวจราจร ASPHALT CONCRETE พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด Ø ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๙๖๖ ท่อน บ่อพัก คสล.จำนวน ๗๒ บ่อ หรือคิดเป็นพื้นที่ ASPHALT CONCRETE รวมกันไม่น้อย กว่า ๓,๗๖๐ ตร.ม.	๕,๖๐๐,๐๐๐	ม.ค.๖๗ - ก.ย.๖๗			✓		สิ้นสุด ก.ย.๖๗

ลำดับ ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑๕	โครงการก่อสร้างวางท่อ ระบายน้ำ คสล. ถนนเทศบาล ๖ ซอย ๖ (โรงเรียนอนุบาลจิตลมะฆน)	วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด Ø ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๓๕๔ ท่อน บ่อพัก คสล.จำนวน ๒๙ บ่อ	๑,๐๘๐,๐๐๐	ม.ค.๖๗ - ก.ย.๖๗			✓		สิ้นสุด ก.ย.๖๗
๑๖	โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบาย น้ำ คสล.แยกถนนสุวรรณ ศร (ข้างสำนักงานเขต พื้นที่การศึกษาระถมศึกษา สระแก้ว เขต ๑)	ก่อสร้างถนน คสล. โดยมี พื้นที่ คสล. รวมกันไม่น้อย กว่า ๕๙๔ ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด Ø ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๑๘๙ ท่อน และบ่อพัก คสล. ๑๔ บ่อ	๙๑๐,๐๐๐	ม.ค.๖๗ - ก.ย.๖๗			✓		สิ้นสุด ก.ย.๖๗
๑๗	โครงการก่อสร้างถนน ภายในศูนย์กำจัดขยะ มูลฝอยและสิ่งปฏิกูล แบบครบวงจรเทศบาล เมืองสระแก้ว	ก่อสร้างถนน คสล. โดยมี พื้นที่ คสล.รวมกัน ไม่น้อยกว่า ๙๔๘ ตร.ม. และถนนหินคลุก ขนาดกว้าง ๖ เมตร ยาว ๔๒๘ เมตร หนา ๐.๒๐ เมตร	๑,๗๐๐,๐๐๐	ม.ค.๖๗ - ก.ย.๖๗			✓		สิ้นสุด ก.ย.๖๗
๑๘	โครงการก่อสร้างรั้ว คสล. ศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยและ สิ่งปฏิกูลแบบครบวงจร เทศบาลเมืองสระแก้ว	ก่อสร้างรั้ว คสล. ความยาว ไม่น้อยกว่า ๒๑๘ เมตร	๑,๒๕๐,๐๐๐	ม.ค.๖๗ - ก.ย.๖๗			✓		สิ้นสุด ก.ย.๖๗

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต การจัดระเบียบชุมชน สังคมและการส่งเสริมการค้า การลงทุน

๒.๑ แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการสำรวจข้อมูล จำนวนสัตว์และขึ้น ทะเบียนสัตว์ตามโครงการ สัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตาม พระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนาง เธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัย ลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวร ขัตติยราชนารี	จ้างสำรวจและขึ้นทะเบียน สัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอด โรคคนปลอดภัยจากโรคพิษ สุนัขบ้า	๑๘,๐๐๐	ม.ค.๖๗ - เม.ย.๖๗ ←→ ก.ค.๖๗ - ก.ย.๖๗			✓		สิ้นสุด ก.ย.๖๗
๒	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษ สุนัขบ้าตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จ พระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้า จุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรี สวางควัฒนวรขัตติยราช นารี	ฉีดวัคซีนป้องกันโรค พิษสุนัขบ้าให้แก่สัตว์ควบคุม (สุนัขและแมว) ครอบคลุม ทุกพื้นที่	๙๐,๐๐๐	มี.ค.๖๗ - พ.ค.๖๗			✓		สิ้นสุด พ.ค.๖๗

ลำดับ ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๓	โครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข	อุดหนุนให้คณะกรรมการ ชุมชนในเขต ทม.สระแก้ว จำนวน ๒๑ ชุมชน หรือ เทศบาลดำเนินการเพื่อ ฝึกอบรมเครือข่ายแกนนำ สุขภาพประชาชน	๔๒๐,๐๐๐	ม.ค.๖๗ - ก.ย.๖๗			✓		สิ้นสุด ก.ย.๖๗
๔	โครงการอบรมให้ความรู้ ด้านสุขาภิบาลอาหาร	ฝึกอบรมให้ความรู้ ผู้ประกอบการร้านอาหาร แผงลอยจำหน่ายอาหาร ผู้จำหน่ายอาหารในตลาด ในสถานศึกษา/นักเรียน ประชาชนทั่วไป	๔๐,๐๐๐	มี.ค.๖๗ - ส.ค.๖๗			✓		สิ้นสุด ส.ค.๖๗
๕	โครงการอาสาสมัคร บริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแล ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง	เพื่อจ่ายค่าตอบแทนให้ อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง จำนวน ๒ อัตรา	๑๔๔,๐๐๐	ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗		✓		๕๐,๐๐๐	สิ้นสุด ก.ย.๖๗
๖	โครงการควบคุมป้องกัน โรคไข้เลือดออก	พนสารเคมีหมอกควันฯ สำรวจและทำลายภาชนะน้ำ ขัง ที่เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ ยุงลายฯ รมรงค์กำจัดลูกน้ำ ยุงลาย โดยวิธีการ ๕ ป ๑ ข และ ๓ เก็บ	๑๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗			✓		สิ้นสุด ก.ย.๖๗

๒.๒ แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับ ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการให้ความช่วยเหลือ ประชาชนด้านการส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพชีวิต	ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับ ความเดือดร้อนหรือไม่ สามารถช่วยเหลือตนเองได้ ในการดำรงชีพฯ	๒๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗		✓		๒๐,๐๐๐	สิ้นสุด ก.ย.๖๗

๒.๓ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการฝึกอบรมอาชีพ ชุมชน	จัดอบรมกิจกรรมส่งเสริม ความรู้ให้ผู้สูงอายุ สตรี เยาวชน, ผู้พิการ, ผู้ด้อยโอกาส, ประชาชน ทั่วไป ให้มีความรู้ ทักษะ สามารถนำมาต่อยอดพัฒนา อาชีพเพื่อเพิ่มรายได้	๓๐,๐๐๐	เม.ย.๖๗ - มิ.ย.๖๗			✓		สิ้นสุด มิ.ย.๖๗
๒	โครงการติดตั้งระบบ กระจายเสียงผ่านเครือข่าย ไร้สาย	ติดตั้งระบบกระจายเสียง ผ่านเครือข่ายไร้สาย เพื่อ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้ ประชาชนได้รับรู้ฯ	๕๐๐,๐๐๐	พ.ย.๖๖ - เม.ย.๖๗			✓		สิ้นสุด เม.ย. ๖๗

๒.๓ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๓	โครงการอบรมให้ความรู้ ด้านการดูแลสุขภาพและ การพัฒนาคุณภาพชีวิต ของคนพิการ	จัดอบรมให้ความรู้ด้านการ ดูแลสุขภาพ,กฎหมายหรือ สิทธิ, ทักษะอาชีพ เสริมสร้างกำลังใจให้กับ ผู้พิการ,ผู้ดูแลและเครือข่าย	๒๐,๐๐๐	มี.ค.๖๗ - พ.ค.๖๗		✓		๒๐,๐๐๐	สิ้นสุด พ.ค.๖๗
๔	โครงการฝึกอบรมสายใย รักสานสัมพันธ์สร้างความ เข้มแข็งในครอบครัว	จัดอบรมกิจกรรมเสริมสร้าง ความรักความสัมพันธ์ ระหว่างสมาชิกในครอบครัว ให้แก่ตัวแทนครอบครัว	๒๐,๐๐๐	มิ.ย.๖๗ - ส.ค.๖๗			✓		สิ้นสุด ส.ค.๖๗
๕	โครงการฝึกอบรมการ พัฒนาคุณภาพชีวิตของ ผู้สูงอายุ	จัดกิจกรรมส่งเสริมการดูแล สุขภาพ นันทนาการ และ อบรมอาชีพให้แก่ผู้สูงอายุ	๖๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗		✓		๒๒๒,๗๐๐	สิ้นสุด ก.ย.๖๗
๖	โครงการพัฒนาเด็ก และเยาวชน	ฝึกอบรมเด็กและเยาวชน จำนวน ๕๐ คน เพื่อเพิ่ม ความรู้ความสามารถ ปลูกฝัง จิตสำนึกด้านคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์สุจริต	๒๐,๐๐๐	มิ.ย.๖๗ - ส.ค.๖๗			✓		สิ้นสุด ส.ค.๖๗
๗	โครงการฝึกอบรมให้ ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด	อบรมให้ความรู้แก่ประชาชน ให้รับรู้ถึงพิษภัยของยา เสพติด จำนวน ๖๐ คน	๔๐,๐๐๐	มี.ค.๖๗ - ส.ค.๖๗			✓		สิ้นสุด ส.ค.๖๗

๒.๔ แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการฝึกอบรมเพิ่ม ทักษะป้องกันเด็กจมน้ำ	ฝึกอบรมเพิ่มทักษะป้องกัน เด็กจมน้ำ ให้เด็กอายุ ระหว่าง ๖-๑๒ ปี	๒๕,๐๐๐	ม.ค.๖๗ - ก.ค.๖๗			✓		สิ้นสุด ก.ค.๖๗
๒	โครงการฝึกอบรมการ ป้องกันและระงับอัคคีภัย ให้กับร้านค้าสถาน ประกอบการและ ประชาชน	ฝึกอบรมป้องกันอัคคีภัย ให้กับร้านค้า สถาน ประกอบการ ประชาชนใน เขตเทศบาล จำนวน ๕๐ คน	๒๕,๐๐๐	ม.ค.๖๗ - ก.ค.๖๗			✓		สิ้นสุด ก.ค.๖๗
๓	โครงการฝึกอบรมทบทวน อาสาสมัครป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เทศบาลเมืองสระแก้ว	ฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน จำนวน ๓๐ คน	๒๓๕,๐๐๐ + ๘๐,๐๐๐	ม.ค.๖๗ - ก.ค.๖๗			✓		สิ้นสุด ก.ค.๖๗ มีการโอน งบประมาณ เพิ่มเติม
๔	โครงการส่งเสริมให้ ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจในการจัด ระเบียบ ความเรียบร้อย ของเทศบาลเมืองสระแก้ว	ปฏิบัติการกิจเคลื่อนที่ ประชาสัมพันธ์ สร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับประชาชน ผู้ค้า ผู้ประกอบการหาบเล่ แผงลอยได้ทราบถึงกฎ ระเบียบต่างๆ เพื่อจัดระเบียบ ทางเท้าปรับปรุงภูมิทัศน์ เพื่อความเป็นระเบียบ เรียบร้อยของบ้านเมือง	๕,๐๐๐	ม.ค.๖๗ - ก.ค.๖๗		✓		๑,๖๒๐	สิ้นสุด ก.ค.๖๗

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และการเกษตร

๓.๑ แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการพัฒนาแหล่งน้ำ เพื่อการเกษตรพอเพียง	จัดอบรมเกษตรกรเพื่อให้ ความรู้และมีส่วนร่วมในการ ดูแลรักษาแหล่งน้ำ	๑๕,๐๐๐	ธ.ค.๖๖ - ก.พ.๖๗	✓			๑๕,๐๐๐	
๒	โครงการจิตอาสาพัฒนา ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม เนื่องในโอกาสวันสำคัญ ของไทย	จัดอบรมจิตอาสาเพื่อ ส่งเสริมการจัดการ สิ่งแวดล้อมสร้างความ สามัคคีของภาคีเครือข่าย ปลูกฝังจิตสำนึก เสียสละ	๑๕๐,๐๐๐	พ.ย.๖๗ - ก.ย.๖๗		✓		๕๐,๓๕๐	สิ้นสุด ก.ย.๖๗
๓	โครงการพัฒนากลุ่ม เกษตรกรอินทรีย์ บ้านคลองจาง	จัดกิจกรรมฝึกอบรมเพื่อให้ ความรู้ในการปลูกพืชผักสวน ครัว ปลอดภัยสารเคมี แปรรูป สมุนไพรให้กับประชาชน	๓๐,๐๐๐	ก.พ.๖๗ - เม.ย.๖๗			✓		สิ้นสุด เม.ย. ๖๗

๓.๒ แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการจ้างเหมาบริการตัดหญ้า ตัดแต่งกิ่งไม้ ทำความสะอาดที่สาธารณะ	จ้างเหมาบริการตัดหญ้า ตัดแต่งกิ่งไม้ และทำความสะอาดที่สาธารณะ ระยะเวลา ๑๒ เดือน	๒,๒๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗		✓		๙๒๕,๐๐๐	สิ้นสุด ก.ย.๖๗
๒	โครงการจ้างเหมาบริการเก็บขน ขยะ มูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	จ้างเหมาบริการเก็บ ขนขยะ มูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ระยะเวลา ๑๒ เดือน	๒,๓๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗		✓		๔๐๘,๐๐๐	สิ้นสุด ก.ย.๖๗
๓	โครงการจ้างเหมาบริการในศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจรเทศบาลเมืองสระแก้ว	จ้างเหมาบริการในศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจร ระยะเวลา ๑๒ เดือน	๕,๖๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗		✓		๒,๐๔๙,๐๐๐	สิ้นสุด ก.ย.๖๗
๔	โครงการจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดถนนในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว	จ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดถนน ระยะเวลา ๑๒ เดือน	๔,๐๑๘,๐๐๐	ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗		✓		๒,๐๓๓,๐๐๐	สิ้นสุด ก.ย.๖๗
๕	โครงการจ้างเหมาบริการเอกชนเก็บขน ขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล	จ้างเหมาบริการเอกชน เก็บขน ขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูลในเขตเทศบาล	๒,๙๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗		✓		๒,๔๑๐,๐๐๐	สิ้นสุด ก.ย.๖๗
๖	โครงการจัดการขยะมูลฝอย "จังหวัดสะอาด"	กิจกรรมจัดการขยะต้นทาง กลางทาง ปลายทางและ กิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวเนื่อง	๔๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗		✓		๓,๔๐๐	สิ้นสุด ก.ย.๖๗

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา การกีฬา ศาสนา ศิลปะวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และการท่องเที่ยว

๔.๑ แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายในการบริหาร สถานศึกษา	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินโครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายในการบริหาร สถานศึกษา	๑๓,๗๑๗,๖๔๐	ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗		✓		๓,๘๐๖,๕๒๙	สิ้นสุด ก.ย.๖๗
๒	โครงการอาหารเสริม (นม)	จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้กับ ศพด.โนสังกัดเทศบาล เมืองสระแก้ว ๓ ศูนย์ โรงเรียนในสังกัด ๒ โรง โรงเรียนในเขตเทศบาลฯ ๒ โรง และศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสระแก้ว	๗,๘๖๕,๔๐๐	ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗		✓		๓,๔๔๒,๖๙๑	สิ้นสุด ก.ย.๖๗
๓	โครงการเงินอุดหนุน อาหารกลางวันโรงเรียน อนุบาลเมืองสระแก้ว	จ่ายเป็นเงินอุดหนุน ค่าอาหารกลางวันสำหรับ นักเรียน	๑,๐๕๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗		✓		๔๙๙,๕๐๐	สิ้นสุด ก.ย.๖๗
๔	โครงการเงินอุดหนุน อาหารกลางวันโรงเรียน อนุบาลวัดสระแก้ว	จ่ายเป็นเงินอุดหนุน ค่าอาหารกลางวันสำหรับ นักเรียน	๑๑,๘๗๙,๘๖๐	ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗		✓		๖,๕๖๔,๑๕๑	สิ้นสุด ก.ย.๖๗
๕	โครงการศึกษาดูงานของ คณะกรรมการสถานศึกษา คณะผู้บริหาร ครู และ บุคลากรทางการศึกษา	ศึกษาดูงานเพิ่มความรู้ ประสบการณ์ให้แก่คณะ กรรมการสถานศึกษา ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา	๒๓๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗			✓		สิ้นสุด ก.ย.๖๗

๔.๒ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	จัดสถานที่ จัดเวที ชื่อ ของขวัญของรางวัลเพื่อจัด กิจกรรมต่างๆการแสดง การเล่นของเด็กๆ	๒๕๐,๐๐๐	ม.ค.๖๗	✓			๒๔๖,๔๕๐	
๒	โครงการส่งนักกีฬาเข้า แข่งขันกีฬานักเรียน องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น	ค่าใช้จ่ายต่างๆในการส่ง นักกีฬาและผู้ฝึกสอนของ โรงเรียนในสังกัด เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาฯ	๑๐๐,๐๐๐	ก.ค.๖๗ - ก.ย.๖๗			✓		สิ้นสุด ก.ย.๖๗
๓	โครงการจัดงานสืบสาน ประเพณีลอยกระทง	ค่าจัดสถานที่, ขบวนแห่ กระทงฯ ในการจัดกิจกรรม สืบสานประเพณีลอยกระทง และอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยฯ	๑๐๐,๐๐๐	พ.ย.๖๖	✓			๘๘,๑๐๗	
๔	โครงการจัดงานสืบสาน ประเพณีวันขึ้นปีใหม่	จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้งฯ เพื่อ อนุรักษ์วัฒนธรรมไทย	๕๐,๐๐๐	ม.ค.๖๗	✓			๔๙,๗๐๐	
๕	โครงการจัดงานสืบสาน ประเพณีวันสงกรานต์	กิจกรรมสงฆ์พระ,รดน้ำดำ หัว แห่พระพุทธรูป,แห่นาง สงกรานต์ เพื่อให้ประชาชน ได้ร่วมกันอนุรักษ์สืบสาน ประเพณีที่ดีงามของไทย	๓๒๐,๐๐๐	เม.ย.๖๗			✓		สิ้นสุด เม.ย. ๖๗

ลำดับ ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๖	โครงการจัดงานสืบสาน ประเพณีแห่เทียนพรรษา	จัดกิจกรรมแห่เทียนพรรษา ประกวดขบวนแห่เทียน พรรษา และกิจกรรมอื่นๆ เพื่อให้ประชาชนร่วมอนุรักษ์ ประเพณีวัฒนธรรมไทย	๕๐,๐๐๐	ก.ค.๖๗			✓		สิ้นสุด ก.ค.๖๗
๗	โครงการสืบสานประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่น	ขบวนแห่กัณฑ์เทศน์มหาชาติ และกิจกรรมอื่นๆ เพื่อให้ ประชาชนได้ร่วมกันสืบสาน ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น	๓๐,๐๐๐	เม.ย.๖๗			✓		สิ้นสุด เม.ย. ๖๗
๘	โครงการสมโภช ศาลหลักเมืองจังหวัด สระแก้ว	กิจกรรมพิธีทางศาสนา และ กิจกรรมอื่นๆเพื่อเฉลิมฉลอง สมโภชศาลหลักเมือง	๘๐,๐๐๐ + ๒๐,๐๐๐	ธ.ค.๖๖	✓			๙๙,๒๐๐	มีการโอน งบประมาณ เพิ่มเติม
๙	โครงการเทศกาลดูผีเสื้อ ปางสีดา	ค่าตกแต่งสถานที่ และ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เพื่อส่งเสริม การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ฯ ที่ปางสีดา	๖๐,๐๐๐	มิ.ย.๖๗			✓		สิ้นสุด มิ.ย.๖๗
๑๐	โครงการแข่งขันจักรยาน หนูน้อยขาไถ	แข่งขันจักรยานสำหรับเด็ก นักเรียนในสังกัดโรงเรียน ท้องถิ่น, สพฐ.,และ ร.ร. เอกชนในเขตอำเภอ เมืองสระแก้ว	๒๘๐,๐๐๐	ม.ค.๖๗ - เม.ย.๖๗		✓		๙๔,๒๙๘	สิ้นสุด เม.ย.๖๗

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดีและการบริการสาธารณะ

๕.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการให้ความรู้ ประชาชนเกี่ยวกับงาน ทะเบียนราษฎรและบัตร ประจำตัวประชาชน	เพื่อให้ความรู้แก่ประชาชน ในการขอรับบริการงาน ทะเบียนและบัตร ประจำตัวประชาชน	๕,๐๐๐	ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗			✓		สิ้นสุด ก.ย.๖๗
๒	โครงการฝึกอบรมการ ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม บุคลากรองค์ปกครองส่วน ท้องถิ่นเพื่อสร้าง วัฒนธรรมองค์กรสุจริต	จัดกิจกรรมอบรมส่งเสริม คุณธรรม จริยธรรม เพื่อ สร้างวัฒนธรรมองค์กรสุจริต ให้แก่บุคลากรของเทศบาล เมืองสระแก้ว	๑๐,๐๐๐	มี.ค.๖๗ - ก.ค.๖๗			✓		สิ้นสุด ก.ย.๖๗
๓	โครงการฝึกอบรมสัมมนา และทัศนศึกษาดูงานใน ประเทศและหรือ ต่างประเทศ	จัดอบรม สัมมนาและทัศน ศึกษาดูงานให้แก่คณะ ผู้บริหาร พนักงานเทศบาลฯ จำนวน ๑๐๐ คน	๔๔๔,๓๙๘ + ๕๓,๐๐๐	ธ.ค.๖๖ - มี.ย.๖๗	✓			๔๗๖,๖๐๐	มีการโอน งบประมาณ เพิ่มเติม
๔	โครงการการเลือกตั้ง สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ ผู้บริหารท้องถิ่น	เลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล และผู้บริหารกรณีครบวาระ/ เลือกตั้งแทนตำแหน่งที่ว่าง	๑๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗			✓		สิ้นสุด ก.ย.๖๗
๕	โครงการจัดงาน วันเทศบาล	จัดกิจกรรมต่างๆ เช่น จัดบอร์ดนิทรรศน์การแสดง ผลงานเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน รู้ถึงความเป็นมาของเทศบาล	๑๐,๐๐๐	เม.ย.๖๗			✓		สิ้นสุด เม.ย. ๖๗

๕.๒ แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการฝึกซ้อมดับเพลิง และฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ อาคารสำนักงานเทศบาล เมืองสระแก้ว	ฝึกอบรมซ้อมดับเพลิงและ ฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ เพื่อให้ พนักงานเทศบาลมีความรู้ เรื่องการป้องกันอัคคีภัย	๕,๐๐๐	ม.ค.๖๗ - ก.ค.๖๗			✓		สิ้นสุด ก.ค.๖๗
ประเภทครุภัณฑ์เพื่อจัดทำบริการสาธารณะ									
๒	โครงการจัดซื้อเลื่อย โซยนต์	เลื่อยโซยนต์ ขนาดกำลัง เครื่องยนต์ไม่ต่ำกว่า ๒ แรง ม้า,มีแผ่นบังคับโซ่ ยาวไม่น้อยกว่า ๑๖ นิ้ว จำนวน ๒ เครื่อง	๔๔,๐๐๐	ม.ค.๖๗ - ส.ค.๖๗			✓		สิ้นสุด ส.ค.๖๗
๓	โครงการจัดซื้อเครื่องช่วย หายใจแบบอัดอากาศชนิด สะพายหลัง (SCBA)	เครื่องช่วยหายใจแบบอัด อากาศชนิดสะพายหลัง (SCBA)	๕๐๐,๐๐๐	ม.ค.๖๗ - ส.ค.๖๗			✓		สิ้นสุด ส.ค.๖๗
๔	โครงการจัดซื้อกล้อง วงจรปิด CCTV	กล้องวงจรปิด CCTV จำนวน ๑ ชุด (กล้อง ๒๔ ตัว) พร้อมอุปกรณ์บันทึกภาพ และติดตั้ง	๕๐๐,๐๐๐	ม.ค.๖๗ - ส.ค.๖๗			✓		สิ้นสุด ส.ค.๖๗

๕.๓ แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
ประเภทครุภัณฑ์เพื่อจัดทำบริการสาธารณะ									
๑	โครงการจัดซื้อเครื่องฟ้น หมอกควัน	เครื่องฟ้นหมอกควัน จำนวน ๑ เครื่อง	๕๙,๐๐๐	มี.ค.๖๗ - ก.ค.๖๗			✓		สิ้นสุด ก.ค.๖๗

๕.๔ แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
ประเภทครุภัณฑ์เพื่อจัดทำบริการสาธารณะ									
๑	โครงการปรับปรุงระบบ บำบัดน้ำเสียภายในบริเวณ อาคารสำนักงานเทศบาล เมืองสระแก้ว	ติดตั้งถังบำบัดน้ำเสีย ขนาดถึง Ø ๑.๘๐ เมตร ยาว ๔.๖๔ เมตร หรือมี ปริมาตรความจุไม่น้อยกว่า ๑๐,๐๐๐ ลิตร ๒ แห่ง	๕๐๐,๐๐๐	พ.ย.๖๖ - มิ.ย.๖๗	✓			๔๓๕,๐๐๐	
๒	โครงการจัดซื้อชุดเครื่อง เล่นสนามกลางแจ้ง สวนสาธารณะสระแก้ว- สระขวัญ	จัดซื้อชุดเครื่องเล่นสนาม กลางแจ้ง สวนสาธารณะ สระแก้ว-สระขวัญ	๑,๒๓๐,๐๐๐	ธ.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗			✓		สิ้นสุด ก.ย.๖๗

๕.๕ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการประชุมประชาคม ท้องถิ่นเพื่อการจัดทำแผน พัฒนาท้องถิ่น	จัดประชุมประชาคมท้องถิ่น ในภาพรวมระดับเมือง เพื่อเพิ่มเติม ทบทวน หรือ เปลี่ยนแปลงแผนฯ โดย คณะกรรมการพัฒนาฯ ร่วมกับสัดส่วนประชาคม ท้องถิ่น, ประชาชนในพื้นที่ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่	๑๐,๐๐๐	ม.ค.๖๗ - มิ.ย.๖๗			✓		สิ้นสุด มิ.ย.๖๗
๒	โครงการออกหน่วยบริการ ประชาชนเคลื่อนที่	คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานเทศบาล,ออกหน่วย ให้บริการประชาชนเพื่อรับ ฟังความคิดเห็นและ ให้บริการ เช่น จัดเก็บภาษี ตรวจสุขภาพฯ ฉีดวัคซีนสัตว์ ลงทะเบียนผู้สูงอายุ ฯลฯ จำนวน ๒๑ ชุมชน	๒๐,๐๐๐ + ๙,๐๐๐	พ.ย.๖๖ - มี.ค.๖๗	✓			๒๘,๕๐๐	มีการโอน งบประมาณ เพิ่มเติม

๕.๖ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการแข่งขันกีฬา เทศบาลจังหวัดสระแก้ว	กิจกรรมแข่งขันกีฬาภายใน ระหว่างคณะผู้บริหาร, สมาชิกสภาฯ พนักงาน เทศบาลฯ เพื่อส่งเสริม สุขภาพและสร้างความสมัคร สมานสามัคคีแก่องค์กร	๑๐๐,๐๐๐ + ๑๒๐,๐๐๐	พ.ย.๖๖ - ธ.ค.๖๖	✓			๒๑๒,๗๖๐	มีการโอน งบประมาณ เพิ่มเติม

๕.๗ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการปรับปรุงซ่อมแซม ท่าเรืออาคารสำนักงานและ รั้วสำนักงานเทศบาล	ท่าเรืออาคารสำนักงานและรั้ว รอบสำนักงานเทศบาล	๑,๐๖๒,๐๐๐	ธ.ค.๖๖ - ส.ค.๖๗			✓		สิ้นสุด ส.ค.๖๗
ประเภทครุภัณฑ์เพื่อจัดทำบริการสาธารณะ									
๒	รถตักหน้าขุดหลัง	จัดซื้อรถตักหน้าขุดหลัง (ชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ) เครื่องยนต์ดีเซล ๔ จังหวะ มีกำลังไม่น้อยกว่า ๙๑ แรงม้า	๓,๘๐๐,๐๐๐	ม.ค.๖๗ - ส.ค.๖๗			✓		สิ้นสุด ส.ค.๖๗

(๓) รายละเอียดผลการดำเนินโครงการพัฒนาและกิจกรรมการจัดบริการสาธารณะ
รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
เฉพาะโครงการ/กิจกรรม ที่ดำเนินการแล้วเสร็จ และอยู่ระหว่างดำเนินการ
(ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต การจัดระเบียบชุมชน สังคม
และการส่งเสริมการค้า การลงทุน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
แผนงานสาธารณสุข						
๑	โครงการอาสาสมัครบริบาล ท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มี ภาวะพึ่งพิง	๑๔๔,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๙๔,๐๐๐	กอง สาธารณสุข	สิ้นสุด กันยายน ๖๗
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
๒	โครงการให้ความช่วยเหลือ ประชาชนด้านการส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพชีวิต	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	กอง สวัสดิการ สังคม	สิ้นสุด กันยายน ๖๗
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
๓	โครงการฝึกอบรมการพัฒนา คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ	๖๐๐,๐๐๐	๒๒๒,๗๐๐	๓๗๗,๓๐๐	กอง สวัสดิการ สังคม	สิ้นสุด กันยายน ๖๗
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
๔	โครงการส่งเสริมให้ ประชาชนมีความรู้ ความ เข้าใจในการจัดระเบียบ ความเรียบร้อย ของเทศบาลเมืองสระแก้ว	๕,๐๐๐	๑,๖๒๐	๓,๓๘๐	สำนัก ปลัดเทศบาล	สิ้นสุด กรกฎาคม ๖๗

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และการเกษตร

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินงาน	หมายเหตุ
แผนงานการเกษตร						
๑	โครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรพอเพียง	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	๐.๐๐	กองสวัสดิการสังคม	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๒	โครงการจิตอาสาพัฒนาด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมเนื่องในโอกาสวันสำคัญของไทย	๑๕๐,๐๐๐	๕๐,๓๕๐	-	กองสาธารณสุข	สิ้นสุด กันยายน ๖๗
แผนงานเคหะและชุมชน						
๓	โครงการจ้างเหมาบริการตัดหญ้า ตัดแต่งกิ่งไม้ทำความสะอาดที่สาธารณะ	๒,๒๐๐,๐๐๐	๙๒๕,๐๐๐	-	กองช่าง	สิ้นสุด กันยายน ๖๗
๔	โครงการจ้างเหมาบริการเก็บขน ขยะ มูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	๒,๓๐๐,๐๐๐	๔๐๘,๐๐๐	-	กองสาธารณสุข	สิ้นสุด กันยายน ๖๗
๕	โครงการจ้างเหมาบริการในศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจรเทศบาลเมืองสระแก้ว	๕,๖๐๐,๐๐๐	๒,๐๔๙,๐๐๐	-	กองสาธารณสุข	สิ้นสุด กันยายน ๖๗
๖	โครงการจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดถนนในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว	๔,๐๑๘,๐๐๐	๒,๐๓๓,๐๐๐	-	กองสาธารณสุข	สิ้นสุด กันยายน ๖๗
๗	โครงการจ้างเหมาบริการเอกชนเก็บขนขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	๒,๙๐๐,๐๐๐	๒,๔๑๐,๐๐๐	-	กองสาธารณสุข	สิ้นสุด กันยายน ๖๗
๘	โครงการจัดการขยะมูลฝอย "จังหวัดสะอาด"	๔๐,๐๐๐	๓,๔๐๐	-		สิ้นสุด กันยายน ๖๗

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาทางการศึกษา การกีฬา ศาสนา ศิลปะวัฒนธรรม จารีตประเพณี
ภูมิปัญญาท้องถิ่น และการท่องเที่ยว

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินงาน	หมายเหตุ
แผนงานการศึกษา						
๑	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา	๑๓,๗๑๗,๖๔๐	๓,๘๐๖,๕๒๙	-	กองการศึกษา	สิ้นสุด กันยายน ๖๗
๒	โครงการอาหารเสริม (นม)	๗,๘๖๕,๔๐๐	๓,๔๔๒,๖๙๑	-	กองการศึกษา	สิ้นสุด กันยายน ๖๗
๓	โครงการเงินอุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนอนุบาลเมืองสระแก้ว	๑,๐๕๐,๐๐๐	๔๙๙,๔๐๐	-	กองการศึกษา	สิ้นสุด กันยายน ๖๗
๔	โครงการเงินอุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว	๑๑,๘๗๙,๘๖๐	๖,๕๖๔,๑๕๑	-	กองการศึกษา	สิ้นสุด กันยายน ๖๗
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
๕	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	๒๕๐,๐๐๐	๒๔๖,๔๔๐	๓,๕๖๐	กองการศึกษา	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๖	โครงการจัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทง	๑๐๐,๐๐๐	๘๘,๑๐๗	๑๑,๘๙๓	กองการศึกษา	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๗	โครงการจัดงานสืบสานประเพณีวันขึ้นปีใหม่	๕๐,๐๐๐	๔๙,๗๐๐	๓๐๐	กองการศึกษา	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๘	โครงการสมโภชศาลหลักเมืองจังหวัดสระแก้ว	๑๐๐,๐๐๐	๙๙,๒๐๐	๘๐๐	กองการศึกษา	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๙	โครงการแข่งขันจักรยานหนูน้อยขาไถ	๒๕๐,๐๐๐	๙๔,๒๙๘	-	กองการศึกษา	สิ้นสุด เมษายน ๖๗

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดีและการบริการสาธารณะ

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินงาน	หมายเหตุ
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
๑	โครงการฝึกอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงานในประเทศและหรือต่างประเทศ	๔๙๗,๓๙๘	๔๗๖,๖๐๐	๒๐,๗๙๘	สำนักปลัดเทศบาล	ดำเนินการแล้วเสร็จ
แผนงานเคหะและชุมชน						
๒	โครงการปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียภายในบริเวณอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองสระแก้ว	๕๐๐,๐๐๐	๔๓๕,๐๐๐	๖๕,๐๐๐	สำนักปลัดเทศบาล	ดำเนินการแล้วเสร็จ
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
๓	โครงการออกหน่วยบริการประชาชนเคลื่อนที่	๒๙,๐๐๐	๒๘,๕๐๐	๕๐๐	สำนักปลัดเทศบาล	ดำเนินการแล้วเสร็จ
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
๔	โครงการแข่งขันกีฬาเทศบาลจังหวัดสระแก้ว	๒๒๐,๐๐๐	๒๑๒,๗๖๐	๗,๒๔๐	กองการศึกษา	ดำเนินการแล้วเสร็จ

ส่วนที่ ๔

วิเคราะห์ผลการกำกับติดตามการใช้งบประมาณรายจ่ายตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗) ของเทศบาลเมืองสระแก้ว

ปัญหา อุปสรรค ในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ

จากการติดตามผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗) พบว่าผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ เนื่องจากประเด็นปัญหาทางการเมืองของประเทศ จากการเปลี่ยนผ่านการบริหารราชการแผ่นดิน โดยคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เกิดขึ้นภายหลังการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป เมื่อวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๖ และมีพระบรมราชโองการประกาศแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๖ และวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๖ ตามลำดับ ส่งผลให้รัฐบาลต้องปรับปรุงปฏิทินงบประมาณรวมถึงแนวทางการจัดทำงบประมาณและยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ให้สอดคล้องกับคำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีต่อรัฐสภา และเมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๖ คณะรัฐมนตรีได้เสนอร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ต่อฝ่ายนิติบัญญัติ และฝ่ายนิติบัญญัติจะต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน ๑๒๕ วัน ตามที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐

ส่งผลให้พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ประกาศใช้บังคับไม่ทันวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ อันเป็นวันเริ่มต้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ หน่วยรับงบประมาณจึงต้องใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณที่ล่วงแล้วไปพลางก่อน โดยนายกรัฐมนตรีนัดอนุมัติหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไปพลางก่อน ตามที่ผู้อำนวยการสำนักงานประมาณกำหนด และผู้อำนวยการสำนักงานประมาณได้กำหนดวิธีปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไปพลางก่อน เพื่อให้หน่วยรับงบประมาณ จ่ายเงินหรือก่อนนี้ผู้ผูกพันตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขดังกล่าวได้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ โดยหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไปพลางก่อน กำหนดให้หน่วยรับงบประมาณ จัดทำแผนภายในวงเงินไม่เกินสองในสามของแต่ละแผนงานและรายการ เทศบาลเมืองสระแก้วซึ่งได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ตามแผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งบเงินอุดหนุน จำนวน ๑๐๓,๓๒๐,๑๐๐ บาท วงเงินสองในสามเท่ากับ ๖๓,๗๐๕,๘๐๐ บาท ทำให้ต้องบริหารงบประมาณภายใต้ข้อจำกัดตามวงเงินที่ได้รับการจัดสรรมา และไม่เกิดความคล่องตัว เพราะงบประมาณส่วนใหญ่เป็นรายจ่ายประจำตามผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ ด้านการศึกษา และด้านสังคม โดยเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากรและค่าใช้จ่ายดำเนินงาน ตามที่ได้ขอรับการจัดสรรจากสำนักงานประมาณ ส่วนรายจ่ายเพื่อการพัฒนาหรืองบลงทุนนั้น เป็นงบเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน ที่สำนักงานประมาณจัดสรรให้โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำไปจัดทำเป็นข้อบัญญัติหรือเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีให้สอดคล้องตามอำนาจหน้าที่ ตามแผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งเงินส่วนนี้จะถูกนำมาจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีในหมวดงบลงทุน คือ สิ่งก่อสร้างสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และครุภัณฑ์ต่าง ๆ อีกส่วนหนึ่งคือรายได้ที่เทศบาลจัดเก็บเองและ

รายได้จากภาษีจัดสรร คือ รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้ตามกฎหมายกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยในส่วนของจัดเก็บรายได้ของเทศบาลเมืองสระแก้วยังไม่เพียงพอต่อการจัดทำบริการสาธารณะเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นเท่าที่ควร

ปัญหาดังกล่าวส่งผลกระทบต่อการบริหารงานของเทศบาลเมืองสระแก้วเนื่องจากงบประมาณมีจำกัด ทำให้การดำเนินโครงการ หรือกิจกรรมบางอย่างไม่สามารถดำเนินการให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงานที่วางไว้ แต่เทศบาลเมืองสระแก้วได้ดำเนินการแก้ไขสถานการณ์ด้วยวิธีการงบประมาณตามกฎหมายบัญญัติ โดยการโอนเพิ่ม - โอนลด งบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย โดยการยุติหรือชะลอโครงการที่เห็นว่ามีควมสำคัญน้อยกว่าเอาไว้ก่อน เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามสถานการณ์ที่เผชิญอยู่และเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน

ข้อเสนอแนะ

เทศบาลเมืองสระแก้วต้องมีการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ทั้งในด้านการเมือง ด้านการปกครอง ด้านเศรษฐกิจ การวางแผนการดำเนินงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ ควรต้องมีการวิเคราะห์ข้อมูลให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน เพื่อให้สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง เพื่อให้การดำเนินงานเป็นอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส มีความคุ้มค่า